

Frankfurter Rundschau

SONNTAG, 24 JUNI 2012

Frankfurt Parade der Kulturen Für Respekt vor den anderen

Von Julia Frese

<http://www.fr-online.de/frankfurt/frankfurt-parade-der-kulturen-fuer-respekt-vor-den-anderen,1472798,16467088.html>

Bunt ist es bei der Parade der Kulturen. Foto: Michael Schick

<http://www.fr-online.de/fotostrecken-frankfurt,1474580,16460878.html>

Hãy cùng nhau kính trọng tha nhân

Julia Frese, nhật báo Frankfurter Rundschau ngày 24.06.2012

Trong ngày Diễn Hành Văn Hóa tại thành phố Frankfurt, nhiều hiệp hội đoàn thể và các quầy hàng vận động cho đức sống hài hòa cùng nhau. Nạn đàn áp, bức chế trên quê hương của người đất khách cũng được đề cập đến.

Được bốn cô bạn ôm cổ chân nâng cao, cô hoạt náo viên tóc vàng đoàn thể thao Nhảy Cỏ Vũ tung trái cầu bông lên bay cao vút trên đầu người đi xem bên đường. Nhóm „Frankfurt Pirates“ (Hải tặc Frankfurt) trình diễn hình ảnh nước Mỹ trong đoàn Diễn Hành Văn Hóa.

Hai cô trẻ đi xem cảm thấy không thích thú: ”thứ này mình thường thấy trên truyền hình rồi”, cô này nói khẻ vào tai cô kia. Hấp dẫn hẳn hơn là thử đoán xem, lá cờ màu vàng đỏ của một cô vũ nữ mang trên người đang đi tới. “Việt Nam? Tôi nghĩ, đây là Việt Nam”. Thật đúng sự dự đoán ấy, đoàn người kế tiếp đang đi ngang qua ngôi nhà thờ Katharinen là thuộc Hội người Việt Tỵ Nạn. Và xem kìa, hai cô chợt nhận ra được một cô bạn quen của mình trong đoàn các cô vũ nữ và hơn hờ vội vẫy tay chào.

“Tôn kính lẫn nhau ! Hãy ngay bây giờ - Chống nạn kỳ thị chủng tộc và nạn áp chế loại trừ“, đây là phương châm của ngày Diễn Hành Văn Hóa lần thứ 8 vào ngày thứ bảy tại thành phố Frankfurt. Hơn 1600 người của gần 100 đoàn thể văn hóa cùng kéo nhau diễn hành xuyên qua trung tâm thành phố, hơn 70.000 người chờ đón xem 2 bên lề đường. Hình ảnh màu sắc phong phú và đa dạng của các diễn hành viên tỉnh thành Frankfurt, với những bộ quốc phục dị biệt và các màn trình diễn dân tộc đủ sắc dân. Người điều khiển chương trình, cô Andrea Ehrig đã hô to vào máy phóng thanh: “Tiếc rằng nề nếp chấp nhận các nền văn hóa khác trên nước Đức tới nay vẫn chưa là lẽ tất nhiên“. Nhất là mới đây, lại khám phá ra được các hành vi khủng bố từ lâu của bọn Tân Đức Quốc Xã, đó là một điển hình tiêu biểu.

Trong khi đó, tại Hauptwache, khu phố trung tâm tỉnh, các thanh niên trẻ đang lo xin chữ ký của người qua đường, nhằm mục đích xin cấm chỉ hoạt động đảng NPD (đảng Quốc gia Cực đoan). Trên bờ sông Main có hơn 80 quầy, lều đang trông chờ các người đi xem đến viếng. Trong đó có những quầy thông tin về vi phạm nhân quyền trên nhiều quốc gia khác. Trước quầy thông tin của môn thiền Trung Hoa Pháp Luân Công có 6 người mắt đang nhắm với 2 tay chắp trên đầu. Trên áo tay ngắn của họ có in câu “Pháp Luân Công là việc thiện”.

Một cô đứng quầy thông tin giải thích: “Pháp Luân Công xuất nguồn từ Trung Quốc. Nhà cầm quyền cộng sản lại bắt phạt tù tất cả những ai dám công khai thực tập Pháp này. Quý vị nào có muốn cùng phản đối sự kiện này, có thể điền tên mình vào một danh sách của Tổ chức Ân xá Quốc Tế ở đây”.

Sau khi khởi hành từ khu vực Willy-Brant-Platz, rồi đi dọc ngang trên bờ sông Main, tiếp đến là đoàn diễu hành lần lượt đi tới, Theo sau các cô thiếu nữ người Việt đang vũ múa là một chiếc xe mang bảng hình “Đức Cha Lý trong phiên tòa cộng sản “. Ý là nói đến một người linh mục thiên chúa giáo, Thaddeus Nguyễn Văn Lý, người đã tranh đấu từ nhiều thập niên qua cho sự tự do tôn giáo dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam. 15 năm ông đã ngồi trong ngục tù, vào năm 2007 ông lại bị lãnh thêm bản án 8 năm tù ở nữa. Trong phiên tòa xử án, một người công an bịt miệng Đức Cha lại, trong khi ông chỉ hô to ”đã đảo chế độ cộng sản”.

Người dân sống tại thành phố Frankfurt với cuộc diễu hành chung này, đánh vọng lên một tiếng vang, chẳng những nhằm cổ võ thái độ sống hài hòa cùng nhau, mà còn kêu gọi chống lại mọi hình thức áp bức, đè nén trên một số quốc gia của họ đang gặp phải. “Tôi cảm nhận một điều rất hay, là đoàn diễu hành ở đây đã thể hiện được sự việc đó”, một bà đi xem, người Bồ Đào Nha, cho biết. Bà này sống từ nhiều năm trên nước Đức và chụp tấm hình chiếc xe vừa lăn ngang qua mang hình ảnh Đức Cha Lý.

